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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔ 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 

------------------------------ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้วครับ  ขอเปิดการประชุม    

ต่อไปเป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี   

๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือขึ้น  (ยกมือ ๘ เสียง)  
มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓   
   เมื่อวันท่ี  ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓   
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือขึ้น  (ยกมือ ๘ เสียง)  
มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑   

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 
ประธานสภฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือขึ้น  (ยกมือ ๘ เสียง)  
มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑   

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

     5.๑  แจ้งแผนด าเนินงาน  เทศบาลต าบลเขาย้อย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   ๒๕๖4 
            5.๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี 

       งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  
   5.3  เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
          การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          พ.ศ. ๒๕๔7  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2561  ข้อ 4 

         /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    ส่วนในข้อข้อ  5.3   ขอเพิ่มเติมในข้อ  5.3  ศาลปกครองสูงสุด  มีค าพิพากษา คดีหมายเลขด า
   ท่ี อ. 957/2557 และคดีหมายเลขแดง ท่ี อ. 1070/2563 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
   ทางปกครอง (อุทธรณ์ค าพิพากษา) พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้ผู้ถูก
   ฟ้องคดีท่ี 1 ช าระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจ านวน 1,650,83.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
   7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 
   1 คืนหนังสือค้ าประกันของธนาคารกสิกร จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 52 – 42 – 0057 – 0 ลง
   วันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จ านวน 209,500 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ท้ังนี้ให้ด าเนินการให้แล้ว
   เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคดีถึงท่ีสุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองช้ันต้น
   บางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ์บางส่วน
   ตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ส่วนค าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ขอแจ้งให้ท่ีประชุม
   ทราบเรื่องขอยกเว้นระเบียบ  บางท่านอาจทราบกันดี เรื่องท่ีดินเป็นคดีความเป็น  10  ปีแล้ว  
   คดีนี้ก็เริ่มจากการถมท่ี เทศบาลเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้ชนะคดี  พูดง่าย ๆ คือเทศบาลเรา 
   แพ้คดี  แจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯ ได้
   กล่าวน าในเรื่องจากการพิพากษา  ขอช้ีแจงให้ทราบว่ามีการว่าจ้างถมดินต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2552  
   ทางสภาฯหลายท่านไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้  มีบางท่านยังอยู่  เรื่องมีอยู่ว่าทางเทศบาลได้ว่าจ้าง
   ผู้รับเหมาไปถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเนื้อที่ประมาณ  8  ไร่  เป็นท่ีดินของโรงเรียน
   โยธินบูรณะเพชรบุรีได้ขอใช้ท่ีดิน  ซึ้งทางผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ขออนุญาตใช้ท่ี  และ
   ด าเนินการถมดินผู้รับจ้างคือ  บริษัท เพชรโอฬารการโยธาเป็นผู้รับจ้าง  ขณะท่ีด าเนินการถมดิน
   มีผู้ร้องให้ตรวจสอบท่ีดินว่าท่ีดินแปลงนี้เป็นท่ีดินอะไร  ทางอ าเภอได้ด าเนินการตรวจสอบว่าเป็น
   ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีพลเมืองใช้ร่วมกันไม่ใช่เป็นที่ดินของโรงเรียนโยธินซึง่โรงเรียนโยธนิฯขอ
   ใช้อีกทีหนึ่ง  ถ้าจะขอใช้ท่ีดินต้องขอใช้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่ข้อเท็จจริงต้อง
   เป็นขอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และมีการมอบอ านาจเป็นล าดับข้ันตอนมีการส่ัง
   ยุติการถมดินในขณะนั้นเพราะเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้รับจ้างก็หยุดด าเนินการ
   และมีส่ังรื้อทรัพย์สินบ้านพักครู  มีการต่อสู้กันนาน   ศาลช้ันต้นได้ตัดสินว่าคดีหมายเลขด า 
   604/2553    ตัดสินเทศบาลเขาย้อยในฐานะผู้ถูกฟ้องต้องช าระเงนิให้กับผู้ฟ้อง       
   2,600,503.08  บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วัน
   ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 คืนหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
   กสิกร จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 52 – 42 – 0057 – 0 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จ านวน 
   209,500 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ท้ังนี้ ใหด้ าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคดี 
   ถึงท่ีสุดและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค าขออื่น
   นอกจากนี้ให้ยก  เทศบาลต าบลเขาย้อย    ผู้คดีหมายเลขแดงท่ี 1204/2557  ซึ่งข้อเท็จจริง 
   ศาลปกครองสูงสุด  พิพากษายืนค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น   เป็นเงินจ านวน  
   1,650,836.32 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วัน
   ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ   ข้อ  2 การช าระเงินตามค าพิพากษาศาลผู้ฟ้องต้องรับเงิน 

            /2,957... 
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     2,957,823.79  บาท  เทศบาลต าบลเขาย้อย มิได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อการนี้  กองคลังได้
   รายงานเกี่ยวกับคดีศาลอุทธรณ์ไว้แล้ว  โดยด าเนินการตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  หนังสือส่ังการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการข้อ  1  ระเบียบนี้ได้ตีความการ
   ปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
   สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติใน
   เรื่องของการจ่ายเงิน  ซึ่งปลัดกระทรวมมหาดไทยมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
   ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพราะฉะนั้นขณะนี้เราเป็นผู้แพ้ จะต้องขออนุมัติตามระเบียบเพื่อจ่ายเงิน
   ให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรโอฬารการโยธา และขอให้ท่านถาวรช่วยชี้แจง 
นายถาวร  บัวชู    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ขอท าความเข้าใจสืบเนื่องจากนายกฯ  อภิปรายใน
   หัวข้อเรื่อง  5.3  เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
   เบิกจ่ายเงิน    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔7  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2561  ข้อ 4  ท่านนายกฯ  พูดถึงว่าการท่ี
   เราเป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องช าระเงินตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  จ านวน   
   1,650,836.32 บาท  พร้อมดอกเบ้ีย  เราต้องช าระเงิน1,650,836.32 บาทพร้อมดอกเบ้ีย
   จากปี  2557 ถึงปี  2563  ระยะเวลานานตัวเลขก็ต้องช าระจากล้านหกบวกดอกเบ้ียตาม 
   ค าพิพากษา  ผมอภิปรายว่าเมื่อเราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อช าระหนี้ให้เขาเงินของท่ีเทศบาล
   ท่ีจะจ่ายได้คือต้องจ่ายจากเงินสะสมเท่านั้นเงินสะสมท่ีมีอยู่ไม่มีปัญหา  เงินสะสมของเรามี
   เพียงพอ  ถึงว่าจะมีบางส่วนท่ีกฎหมายก าหนดไว้  เราก็มีเงินเพียงพอท่ีจะช าระได้ในจ านวเงนิ
   ประมาณสามล้าน  ระเบียบการใช้เงินสะสมไม่ใช่อ านาจของสภาท่ีจะอนุมัติให้ใช้ได้  สภา 
   สามารถให้ใช้ได้ในเรื่องของความจ าเป็นเร่งด่วน เรื่อง บรรเทาสาธารณภัย เรื่องก่อสร้าง เราไม่
   สามารถอนุมัติน าเงินไปช าระหนี้  เราต้องขอ  ฉะนั้น เราจึงต้องขออนุมัติยกเว้นระเบียบท่ีจะใช้
   เงินสะสมเพื่อช าระหนี้แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของสภาอนุมัติ  ตามข้อ 5.3  นี้  อนุมัติการจ่ายเงิน  
   เมื่อสภาอนุมัติไม่ได้  ต้องมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้อนุมัติเงินสะสม  นี้เป็นที่มาของ 
   ข้อ  5.3   
นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก็ได้ติดตามเรื่องมา 
   ตลอดจนถึงวันท่ีได้ไปฟังค าพิพากษาซึ่งวันนี้ดิฉันต้องไปในฐานะจ าเลยต้องไปยืนฟังค าพิพากษา
   ตัดสินเป็นบุคคลเดียวที่เดินเข้าไป  ท่านได้อ่านตั้งแต่ต้นจะถึงปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้ว  ว่าเราต้อง
   จ่ายเงินเป็นเงินสองล้านกว่า  บทเรียนท่ีสองเรื่องของการถมดินจากบริษัทท่ีฟ้องเรื่องท่ีจะตามมา  
   พวกเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรื้อถอนของบ้านพักครู  ของอาคารโรงเรียนโยธินบูรณะ  
   ในตอนนี้มีครูโรงเรียนโยธินบูรณะได้โอนย้ายมาหลายท่าน  ไม่มีบ้านพักครูอยู่  ได้ไปเช่าบ้าน  
   โรงเรียนโยธนิบูรณะส่งสัญญาณมา นอกจากจะของบ้านพักครู  คือ  เราจะเอาท่ีไหนเพราะรื้อ
   แล้ว  เพราะว่าตอนนี้ในฐานะท่ีเราต้องหาทางแก้ไขปัญหา  คงจะเป็นปัญหาหนักใจในบ้านพักครู  
   เรื่องเดิมเม่ืออนุมัติเมื่อปี  2551  จากเงินจ านวน  4,199,000  บาท  จากสภาเทศบาลกอง
   คลังได้ประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์  คือ  ถมดินท่ีจะก่อสร้างส านักงานจ านวน  1  
   อาคาร  และโรงเรียนโยธินบูรณะมีหนังสือได้อนญุาตให้ใช้ท่ีดินและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
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   เป็นค่าเคล่ือนย้ายอาคารบ้านพัก  ค.ส.ล.  สูง  2  ช้ัน พร้อมยกระดับให้สูงขึ้นอย่างน้อย 1.20 
   เมตร จ านวน 3 หลัง ขนาดอาคารหลังท่ี 1 กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร หลังท่ี 2 
   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หลังท่ี 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมปรับ
   ภูมิทัศน์และติดต้ังระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 775,500 บาทตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2552  ซึ่งตรงนี ้
   สภาได้อนุมัติต่อไป   ทางผู้บริหาร  กองคลัง  กองช่างของเทศบาลก็ได้ไปดูว่าจริง  พื้นบันได   
   กระดาน  อะไรไม่เหลือแล้วเหลือแต่โครงท่ีสามารถจะท าได้หรือไม่  อีกไม่กี่วันโรงเรียนโยธนิ 
   บูรณะจะท าให้หนังสือทวงถามเรื่องของการซ่อม  ดิฉันเป็นห่วงปัญหาท่ีต้องแก้ไขเป็นปัญหา 
   ท่ีใหญ่พอสมควรซึ่งโครงการต่าง ๆ   ผู้รับจ้างได้รับเงินประกันสัญญาคืนไปแล้ว  แต่ว่าชดใช้ 
   ตามศาลส่ังยังไม่ได้ด าเนินการก าลังจะเริ่มด าเนินการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จริง ๆ  
   แล้วตามกฎหมายเรายังจ่ายเขาไม่หมดจะมีดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งวันนี้เราขออนุมัติจาก 
   สภาฯด้วยยอดเท่านี้  แต่วันนี้เรายังไม่ได้จ่ายเขาเลยยอดเงินจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีความกังวล  
   ได้แจ้งกับบริษัทฯบอกว่าขอความกรุณาอนุเคราะห์อย่าคิดดอกเบี้ยหลังจากท่ีศาลส่ังให้จ่ายวันท่ี  
   6  เราจ่ายไม่ได้วันท่ี  6  อีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผู้ว่าจะอนุมัติ  ขอให้หยุดดอกเบ้ียได้หรือไม่ไม่คิด
   ดอกเบ้ีย ได้หรือไม่ เขามีความเมตตาพอสมควรบอกว่าไม่เป็นไรครับท่านนายกฯ ศาลส่ังจ่าย 
   วันท่ี  6  ก็วันท่ี  6  ในขั้นตอนกระบวนการยงัไมเ่สร็จส้ินก็ไม่คิดดอกเบี้ย  ตลอดระยะเวลา 
   ดิฉันกังวลห่วงหลาย ๆ  อย่าง  ท่ีดินแปลงนี้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ เรื่องสร้างส านักงาน 
   หยุดคิดไปเลยไม่สามารถ สร้างส านักงานได้เพราะเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกัน   
   ในเรื่องของสภาฯจะด าเนินการอย่างไร  ขอน าเรียนทุกท่านให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔  (กองคลัง) 
นายกเทศมนตรี  เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย   ได้อนุมัติ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานกองคลัง   
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน   
6,300  บาท  

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  หน่วยงานกองคลัง  งานบริหาร- 

งานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 6,300 บาท  
เดิม  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Inkjet Printer)  ส าหรับกระดาษ A 3   

จ านวน  6,300  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  ส าหรับ
กระดาษ A 3  จ านวน  1  เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)  

ใหม่  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A 3 จ านวน 6,300 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ส าหรับกระดาษขนาด A 3  จ านวน  1  เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
             /เป็น... 
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เหตุผล 
  เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
หมวด  4  ข้อ  29  ก าหนดไว้ว่า  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 
  นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย   จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลฯ  เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ต่อไป  
ประธานสภาฯ              ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  (กองคลัง)ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้น (ยกมือ ๘  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
(กองคลัง) 

ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษา 
ของเทศบาลต าบลเขาย้อย  (กองการศึกษา)   

ระเบียบวาระท่ี  ๗ ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลต าบลเขาย้อย   
(กองการศึกษา)   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลง 
นายกเทศมนตรี  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ข้าพเจ้า  นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรี 

ต าบลเขาย้อย  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลต าบลเขาย้อย 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  

และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเขาย้อย 

เหตุผล 
  กระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓ / ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี  ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ประธานกรรมการ (มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ)  ๒. รองประธานกรรมการ (มาจากการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ๕. ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ ๘. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ โดยมีอ านาจหน้าท่ี 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  
            /ดังนั้น... 
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลเขาย้อยมีกระบวนการ ข้ันตอนในการจัดท าแผนและการใช้
จ่ายเงิน เทศบาลต าบลเขาย้อยจึงขอสภาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ท่ีจะแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ต าบลเขาย้อย ประกอบด้วย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย 
    ๒. ผู้แทน 
ฉจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
    ๓. ผู้แทนจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
    ๔. ผู้แทนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 

  ๕. จากส านักงานกีฬาและการท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี (เจ้าหน้าท่ีพลศึกษา 
                         ประจ าอ าเภอเขาย้อย) 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

๑. ท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย 
๒. สาธารณสุขอ าเภอเขาย้อย 
๓. พัฒนาการอ าเภอเขาย้อย 
๔. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ           

เขาย้อย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลต าบลเขาย้อย  (กองการศึกษา)  ท่านใดอนุมัติ 
โปรดยกมือข้ึน (ยกมือ ๘  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลต าบลเขาย้อย  (กองการศึกษา)   
ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘     
ระเบียบวาระท่ี  ๘ เรื่องอื่น  ๆ   
ประธานสภาฯ  โครงการก่อสร้างพื้นฐานของปี  2564  กลัวว่าจะท าไม่ทันเวลา  เป็นห่วง 
นายธีระ  ซื่อตรง  ขอน าเรียนช้ีแจงท่านสมาชิกประเด็นท่ีท่านสมาชิกฯบอกว่าโครงการด าเนินการตั้งแต่เดือน   

มกราคม ในแผนด าเนินงานท่านจะเห็นว่าไม่ได้เป็นอย่างท่ีเห็นเริ่มด าเนินการโครงการแล้ว  เช่น
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สหกรณ์  ถึงป่าช้า  อีกตัวหนึ่งโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บ้าน
สมศักดิ์  จบท่ีเดือน  ธันวาคม  จะเห็นว่าดูเริ่มท าต้ังแต่เดือน  กรกฎาคม  ท่านนายกฯก็เร่งรัดผม
อยู่  ประกอบกับปีนี้งานหลัก ๆ  ไม่ยากเพราะมีแบบมาตรฐานอยู่แล้ว  มีความกว้าง  ความยาว
แล้ว  จะไม่ล่าช้า   

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ได้ติดตาม ดูแล   

เรื่องของโครงการก่อสร้างพื้นฐาน  มีปัญหาคือเรื่องผู้อ านวยการกองช่างไม่มี  มีช่างธีระกับ 
ช่างก๊อฟ  ในเรื่องการออกแบบการเขียนแบบ  การส ารวจก็ใช้ได้แต่  2  คน  นอกจากนั้นเป็น
ลูกจ้าง  และจ้างเหมา ก็ได้ปรึกษากันอย่างสม่ าเสมอ  เรื่องโครงการก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาล  
ขอบคุณค่ะ 



         /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาย้อยครับ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๑.2๐  น. 

 
 

       (นายวิเชียร   ศรีสอาด) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 
         (ลงช่ือ)               ประธานกรรมการ 

(นายวสันต์   เรืองน้อย) 
 

         (ลงช่ือ)              กรรมการ 
(นางสาวพัฒน์นรี   ชลภูมิ) 

 
 

         (ลงช่ือ)              กรรมการและเลขานุการ 
(นายธนกฤต  นิลมณี) 

 
รับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันท่ี…………………………................. 

 
 
 

         (ลงช่ือ)          ประธานสภาเทศบาล 
(นายนิรุทธ์ ยอดขันธ์) 

 
 
 
 
 
 


